

ปกาสสาร



ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

www.grad.mahidol.ac.th/cgau/



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เมื่อปีพุทธศักราช 2492 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2497 และได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพุทธศักราช 2517

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในนามโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 เพื่อผลักดันการศึกษาวิชาชีพครูในช่วงที่วิชาชีพครูขาดแคลน และไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของสังคม เป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรครุมัธยมศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถือกำเนิดขึ้นจากการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น

ในปีพุทธศักราช 2497 การขาดแคลนครูและนักการศึกษา เป็นปัญหาเร่งด่วนของไทย ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษา ต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา พร้อมทั้งจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต มีทั้งหมด 7 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา พระนคร และวิทยาเขตพลศึกษา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ต่อมาวิทยาเขตต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

ครั้นปีพุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ขยายพื้นที่ไปที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีพุทธศักราช 2539

ในปีพุทธศักราช 2550 โรงพยาบาลชลประทานโอนย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนนทกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ Srinakharinwirot University

ความหมาย "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"

ตราสัญลักษณ์



กราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ $Y = e^x$ หมายถึง การเพิ่มหรือการรอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (ศึกษา วิรุพหิ สมฺปตฺตา)

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์



ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula linn
ชื่อวงศ์ : Leguminosae
ชื่อสามัญ : Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding - pine Tree
ภาคกลาง : คุณ ชัยพฤกษ์
ภาคเหนือ : ลมแล้ง
ภาคใต้ : ลักเคยลักเกลือ

สีประจำมหาวิทยาลัย สีเทา - แดง

สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

ปรัชญา

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Education is Growth"
ตรงกับภาษาบาลีว่า "ศึกษา วิรุพหิ สมฺปตฺตา"

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุงนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุงผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล





สารจากบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคбр.) ฉบับที่ 3 นี้ ได้สรุปรายงานการประชุม ทคбр. ครั้งที่ 2/2557 โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการเตรียมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 การดำเนินการการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ รายงานความคืบหน้าในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬามหาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กัณฑ์มหิดลเกมส์) และสรุปรายงานการศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาประเทศมาเลเซีย ของคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคбр.) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2557 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) พร้อมทั้งนำเสนอภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
เลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคбр.	วัน เดือน ปี
1/2557	มหาวิทยาลัยมหิดล	6 กุมภาพันธ์ 2557
2/2557	มหาวิทยาลัยทักษิณ	6 มิถุนายน 2557
3/2557	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4 พฤศจิกายน 2557
4/2557	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	12 ธันวาคม 2557
1/2558	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	27 มีนาคม 2558
2/2558	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มิถุนายน 2558
3/2558	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ตุลาคม 2558
4/2558	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ธันวาคม 2558

สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
E-mail: cgau.mahidol@gmail.com
โทร. 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) ต่อ 200
โทรสาร 0-2441-9737

กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ปรึกษา ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
บรรณาธิการ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
ประสานงาน ธัญวลัย ลีโรจน์
วิลัยลักษณ์ สุชาติ
รูปเล่ม/กราฟิก ชลนภัทร แสงเสนสกุล
พิมพ์ที่ เจริญดีมีนคองการพิมพ์ 0-2457-2593



สาระจาก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา สรุปสาระสำคัญจากการประชุมได้ดังนี้

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งสรุปบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ปี 2557 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557

1.2 แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

1.3 รายงานผลการดำเนินการจัดประชุม The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC) and The 2nd Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานผลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC) และ The 2nd Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 387 คน จาก 33 สถาบัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร-ผู้บริหารที่ประชุม ทคปร. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สำหรับผลงานที่นำเสนอแบ่งเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 57 ผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 38 ผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 87 ผลงาน และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 32 ผลงาน

1.4 รายงานการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานว่า ตามที่คณะผู้บริหาร ทคปร. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน 2557 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชรัฐลักเซมเบิร์ก ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยลูเวิน มหาวิทยาลัยเลเดน และมหาวิทยาลัยเมทริกซ์ และได้รับฟังบรรยายและสัมมนาศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองของประเทศกลุ่มเบนลักซ์อีกด้วย

2. การรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการแก้ไข

3. การเตรียมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ภาพรวมของกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ พุทธศักราช 2529 การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Symposium : Knowledge Construction through the Lenses of Social and Cultural Diversity” การจัด Workshop ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา นิทรรศการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยหมดเขตรับผลงานทุกประเภท วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และหมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ที่ประชุมอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

4. การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานถึงความคืบหน้าในการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กัณฑ์มหิตลเกมส์) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน



จำนวนทั้งหมด 27 สถาบัน ได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 11 สถาบัน และ 1 สถาบัน ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากติดงานพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอความร่วมมือสถาบันต่างๆ ที่ยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดตอบรับและส่งรายชื่อนักกีฬาและประเภทกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันโดยด่วนเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5. โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานว่า สืบเนื่องมาจากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงานเลขานุการที่ประชุม ทคปร. จึงได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ 25 สถาบัน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พบว่า แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ Turnitin Anti-Kobpae อักษรวิสุทธิ์ MyCat และมีมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการใช้โปรแกรมใดๆ

ที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นสืบเนื่องจากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาโปรแกรมอักษรวิสุทธิ์ขึ้น เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน และได้เปิดให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ใช้โปรแกรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่ได้รับขออนุญาตในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักษรวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวไปยังแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

1. การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโปรแกรมอักษรวิสุทธิ์ขึ้นมา และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น โดยหลักการแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว หากได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการร่วมใช้งานจะส่งผลดีต่อการเพิ่มขนาดของฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการตรวจสอบ

2. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพิจารณานั้น เห็นว่าควรมีการทบทวนร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ครอบคลุม

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และระดับชั้นความลับ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน เนื่องจากการใช้โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความร่วมมือ

3. เอกสารข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามความร่วมมือก่อนหน้านั้น ควรมีการหารือเพื่อตกลงรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการตัดสินใจลงนามความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรมีการหารือร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)

ที่ประชุมขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมบุญ หนูจักร นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งนี้ แจ้งต่อผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณา ทบทวน และเสนอให้นำต้นประชุมผู้แทนจากที่ประชุม ทคปร. เป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการต่อไป

6. การเตรียมการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

ประธานนำเสนอข้อมูลการเตรียมการศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยเสนอสถานที่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) Heidelberg University, Germany (2) Strasbourg University, France และ (3) University of Zurich, Switzerland หรือ University of Lucerne, Switzerland โดยกำหนดศึกษาดูงานประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้ประธานรับผิดชอบประสานงานเตรียมการในการศึกษาดูงานและแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

7. กำหนดการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอว่า ตามที่ที่ประชุม ทคปร.



ได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 1/2558 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวันประชุมดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ ทคปร. ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ส่งรายละเอียดมายังสำนักงานเลขาธิการ ทคปร. เพื่อจะได้ประสานงานสอบถามไปยังสถาบันต่างๆ และนำเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

8. การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

เลขาธิการที่ประชุม ทคปร. แจ้งขอความร่วมมือจากทุกสถาบัน ในการให้ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งไปยังทุกมหาวิทยาลัยพร้อมหนังสือเรียนเชิญประชุม โดยขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์มดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม หรือส่งทางอีเมลที่ cgau.mahidol@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2441-9737 เพื่อฝ่ายเลขานุการ ทคปร. จะได้นำมาสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

9. รูปแบบการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอประเด็นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยมีการเลือกดำเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในรูปแบบที่มีบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรูปแบบที่ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 รูปแบบก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน จึงขอรับฟังความเห็นในประเด็นดังกล่าวจากที่ประชุมถึงเหตุผลและความจำเป็น

ของการดำเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยบางแห่งจะต้องมีบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงความสำคัญของบัณฑิตวิทยาลัยด้วย

10. การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 4/2557

ประธานแจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุม ทคปร. ได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 4/2557 ในเดือนธันวาคม 2557 นั้น เพื่อให้ที่ประชุมทราบข้อมูลในการเตรียมจัดประชุมดังกล่าว ขอให้สำนักงานเลขาธิการ ทคปร. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการกำหนดวันจัดประชุมและรายละเอียดในการเดินทาง และขอความร่วมมือให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ทคปร. ครั้งที่ 3/2557 เพื่อนำเสนอข้อมูลในการเตรียมการให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อจะได้วางแผนการเข้าร่วมประชุมต่อไป

11. การจัดทำไดอารี่ ทคปร. ปี 2558

ประธานแจ้งที่ประชุมขออนุมัติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นสถาบันรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำไดอารี่ ทคปร. ปี 2558

ที่ประชุมเห็นชอบ โดยรูปเล่มไดอารี่ ทคปร. ปี 2558 ให้มีขนาดเท่าเดิม ใช้ปกโทนสีเขียว และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการ ทคปร. ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับลงไดอารี่ด้วย

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)



รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน

6-8 มิถุนายน 2557



คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคвр.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันสมาชิก ทคвр. คณาจารย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จาก 11 สถาบัน รวม 33 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซีย และศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่สำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) โดยได้รับฟังข้อมูลจากผู้แทนของ UUM และมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งสรุปสาระจากการศึกษาดูงานดังนี้

ด้านการบริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการศึกษาของประเทศมาเลเซียต่างวิทยาเขตเปิดสอนหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียด้วย เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Universiti Teknologi Petronas, Multimedia University ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซียมี 5 แห่ง ได้แก่ 1) Universiti Malaya 2) Universiti Kebangsaan Malaysia 3) Universiti Sains Malaysia 4) Universiti Putra Malaysia และ 5) Universiti Teknologi Malaysia

สำหรับ Universiti Utara Malaysia : UUM เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับที่ 6 ของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก ได้รับการรับรองจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business) โดยโครงสร้างการบริหารของ UUM ประกอบด้วย 3 วิทยาลัย คือ College of Business; College of Law, Government and International Studies และ College of Arts and Sciences โดยแต่ละวิทยาลัยจะมีอำนาจใน

การตัดสินใจและดำเนินนโยบายเป็นของตนเองในการบริหารงาน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระบบการดำเนินงานจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แต่มหาวิทยาลัยยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยจากรัฐบาลจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แหล่งเงินทุนในการวิจัยของอาจารย์มาจากทุนของมหาวิทยาลัย ทุนจากรัฐบาลซึ่งให้แก่ทุกมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ทุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสามารถสมัครเข้าเรียน และใช้โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวข้อในการทำวิจัย เช่น หลักสูตร Doctor of Management

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา มาจากประเทศต่างๆ ที่มีจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศจอร์แดน อินโดนีเซีย ไทย ไนจีเรีย ซิมบับเว การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Malaysian Qualifications Agency โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลการประกันคุณภาพและการรับรองสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ชาวมาเลย์ ชาวจีน และชาวอินเดีย ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่เนื่องจากได้อยู่อาศัยในประเทศร่วมกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จึงทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของเชื้อชาติเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวด้วยวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหาร รวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติมาเลเซียในปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน

ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับผู้บริหารที่ร่วมให้การต้อนรับ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือต่อไป



ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง
ประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา



คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคปร.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ณ Universiti Utara Malaysia
(UUM) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2557



iGRC2014

Global Issues and Awareness

International Graduate Research Conference
December 12, 2014
The Empress Hotel, Chiang Mai
Organized by Graduate School, Chiang Mai University

Opening Ceremony : Associate Professor NiwesNantachit, M.D.
President of Chiang Mai University

Keynote Speaker : Global Awareness Ideas on Access to
Life-saving Medicines
- Professor Dr. Krisana Kraisintu
*Dean of College of Oriental Medicine
Rangsit University*
- Visiting Professor in Oriental Medicines
Harbin Institute of Technology, China

Presenter : Registration Fee (by 31 October 2014)
Thai 4,500 THB
Foreigner 150 USD

Participant : (March 1 - November 30, 2014),
Thai 2,000 THB
Foreigner 70 USD

Contact us: Graduate School, CMU., PR (K.Panee) : 053-942405-6
Paper presentation (K.Supalucsana) : 053-942413
Website: www.grad.cmu.ac.th
e-mail: igrc@grad.cmu.ac.th

ข่าวสาร

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดทำขึ้นเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน
รวมถึงกิจกรรมของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(ทคปร.) ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ >>>

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 200
โทรสาร 0-2441-9737
E-mail: cgau.mahidol@gmail.com

